
บนัทกึการประชุมคณะผู้บรหิาร พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง 
ในวนัที ่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 

ณ  องค์การบรหิารสว่นต าบลดู่พงษ์ 

เริ่มประชมุ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง - เรียนท่านนายก ฝ่ายบริหาร และสวัสดีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่าน วันนี้
ปลัด อบต.           ประชุมประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านนายกด าเนินการประชุมตามระเบียบ    
                        วาระการประชุมครับ                                  
นายศรีทัย  ศิริมูล – เรียนปลัด  ฝ่ายบริหาร  ผู้อ านวยการกองฯ สวัสดีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  และ 
นายก อบต.           ครทูุกท่าน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุม   
                       - วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านเดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง ตั้งแต่เวลา  
                         ๐๘.๐๐ น. เริ่มจากสี่แยกห้วยปา ถึงโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 
              - การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ปีนี้จัดกิจกรรมตรงกับ     
                         วันเด็ก คือวันเสารท์ี่สองของเดือน ส าหรับรายละเอียดและก าหนดการให้กองการศึกษา  
                         ได้ชี้แจงในวาระท่ี ๓ 
                       - การมีส่วนร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ ของข้าราชการ หากเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าร่วมทั้ง 
                         ภาคเช้า และภาคค่ า ส าหรับนายกได้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังภาคเช้าและภาคค่ า 
ที่ประชุม            - รับทราบ                                                                                                            
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายศรีทัย  ศิริมูล – ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
นายก อบต.        – มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม            – ไม่มีท่านใดจะแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
นายศรีทัย  ศิริมูล – ขอเชิญปลัดด าเนินการตามวาระ 
นายก อบต.         
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง ๓.๑ การติดตามและรับทราบปัญหาการบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LAAS การบันทึก 
ปลัด อบต.           ข้อมูลด้วยระบบ e-plan และการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ e – GP       
                     – ขอเชิญกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด 
นางธันยนันท์  กาญจนโชคอนันต์ – ระบบ e-LAAS กองคลังได้ท าการบันทึกเป็นปัจจุบัน ตอนนี้ไม่พบปัญหา 
ผอ.กองคลัง          แต่จะพบปัญหาตอนสิ้นปีงบประมาณ 
นายวิชญ์ฐพงศ์  ธนะนันต์ - ระบบ e-plan ได้ประสานผู้รับจ้างแล้วยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ อบต. รบกวน 
นวก.พัสดุ            หัวหน้าส านักปลัดติดต่อผู้รับจ้างมาด าเนินการให้ด้วย 
                     - การรายงานประจ าเดือน เช่น การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ  ได้ลงเว็บไซต์แล้ว 
น.ส.สขุใจ  จันทิมา – เรื่องเว็บไซต์อบต. ได้แจ้งผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่เห็นเข้ามา                                 
หน.ส านักปลดั  
ที่ประชุม          - รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๒ การถา่ยทอดความรูท้ี่ได้รบัจากการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบลและ 
ปลดั อบต.           พนกังานจา้งองค์การบริหารสว่นต าบลดู่พงษ์ 
                                                                                                              /ขอเชิญท่าน... 
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                       - ขอเชิญท่านที่ได้เข้ารับการอบรมได้ถ่ายทอดความรู้ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นางนงค์รัก  วุฒิ - ได้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ ธ.ค.๖๑ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าแผนให้
นักวิเคราะห์ฯ        สอดคล้องกัน และข้ันตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง การรวมแผน จังหวัด อ าเภอ อบต.  
                        คือ One plan  
                      - วันนี้ได้มีก าหนดให้ส่งเปลี่ยนแปลงแผนภัยพิบัติ หมู่บ้านยังไม่ส่งมา ซึ่งจะท าให้งานล่าช้า 
                        เนื่องจากต้องน าเข้าประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเดือนกุมภาพันธ์    
                        พ.ศ.๒๕๖๒ หากหมู่บ้านไม่ส่งจะขอตัดออกเลย 
นายณฐัสทิธิ ์ วฒุิ – นักทรัพยากรบุคคลได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง มีหลักเกณฑ์ใหม่และแบบประเมิน 
นักทรัพยากรบุคคล ใหม่ โดยได้แจ้งให้คนที่มีคุณสมบัติ ระยะเวลา มีจ านวน ๓ คน คือ นักจัดการงานทั่วไป  
                        นักพัฒนาชุมชน และนายช่างโยธา ส่วน จพง.การเงินฯ ใช้ประกาศเดิม รายละเอียดได้แชร์ 
                        ไว้ในเฟสอบต. 
ที่ประชุม           - รับทราบ 
นางขวัญตา  อุปจักร์ – ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและ   
นักจัดการงานทั่วไป แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ 
                       เมื่อวันที่ ๑-๒ ธ.ค.๖๑ ร่วมกับนักทรัพยากรบุคคล และผอ.กองการศึกษาฯ ตามประกาศ 
                       คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน 
                       และแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารง 
                       ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเอกสารจ านวน ๒ เล่ม หากท่านใดที่จะเลื่อน 
                       ระดับหรืออยากจะศึกษาข้อมูลก็สามารถน าคู่มือไปศึกษาได้คะ 
ที่ประชุม          - รับทราบ 
นางกนกรตัน ์ จนัทราภรณ์ – เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๑ ได้เข้ารับการอบรมโครงการ “ส่งเสริมสถานศึกษาและ    
คร ู                   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ 
                       แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง  
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ครั้งที่ ๒ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภาคเหนือ) ศพด.จะต้อง 
                       ได้รับการประเมิน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     
                       ไม่เน้นเอกสาร แต่จะเน้นการปฏิบัต ิไม่มีค าว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน จะต้องเข้าไปศึกษาในระบบอีกครั้ง                                  
                     - เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๒ ได้ไปประชุมแทนผอ.กองการศึกษาฯ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ปัญหา 
                       และแนวทางแก้ไข เป็นวินัยเชิงบวก ซึ่ง ศพด.อบต.ดู่พงษ์ ได้ท าแล้วและเป็นที่น าร่อง ทุก 
                       ภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วม เช่น สถานศึกษา องค์กร รวมถึงผู้ปกครองด้วย  
ที่ประชุม          - รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง  - ปลัดได้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมเทวราช เรื่อง ซักซ้อมแผนแยกก่อนทิ้ง เป็นนโยบาย   
ปลดั อบต.            เร่งด่วนของรัฐบาล ต้องรณรงค์ในวันนี้ มาตรการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า ใช้ใหม่ ทั้งหมดมี 
                         จ านวน ๘ ขั้นตอนการแยกก่อนทิ้ง ฝากทุกท่านด้วยหากได้เข้ารับการอบรมต้องรายงาน 
                         ให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
ที่ประชุม          - รับทราบ 
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง ๓.๓ การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 
ปลัด อบต.         – ขอเชิญรองปลัดไดช้ี้แจง 
                                                                                                           /นางธันย์ชนก...   



-๓- 
 
นางธันย์ชนก  เทพค าราม - โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒          
รองปลัด อบต.     ยังไม่รู้จะท าในแบบไหน เนื่องจากมีงบประมาณจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ตอนแรกจะท า ๔   
                      หมู่บ้าน แต่ตอนนี้ต้องท าทั้ง ๘ หมู่บ้าน ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และผู้น าชุมชนก็ยังไม่พร้อม    
                      ต้องประสานอ าเภอด้วย 
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง – เนื่องจากงบประมาณมีน้อยอาจจะรณรงค์ ทุกหมู่บ้านต้องมีถังขยะ ๒ ถัง คือ สีเหลืองใส่
ปลัด อบต.         ขยะรีไซเคิล สีน้ าเงินใส่ขยะทั่วไป โดยจะหารือกันอีกครั้ง     
ที่ประชุม         - รับทราบ 
นายศรีทัย  ศิริ มูล – ปีที่ผ่านมาได้ท าบ้านดู่พงษ์  เป็นหมู่บ้านน าร่อง จะต้องรณรงค์ให้น าถุงปุ๋ย หรือ         
นายก อบต.       ถุงพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วมาใส่ขยะ ปัจจุบันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรบ้าง 
                    - ฝากพนักงานทุกท่านต้องแยกก่อนทิ้งด้วย เพ่ือเป็นต้นแบบและน าร่อง 
ที่ประชุม         - รับทราบ 
น.ส.ณัฐธีรา  ทรัพย์เรืองรุ่ง – ได้ออกจัดเก็บวันที่หมู่บ้านประชุมประจ าเดือน และกลางวันก็ออกไปจัดเก็บ  
นวก.จัดเก็บฯ     ตามครัวเรือนด้วย  
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง – ฝากจดัเก็บฯ ท าสรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเป็นรายเดือนให้ผู้บริหารทราบ   
ปลดั อบต.      
ที่ประชุม         - รับทราบ 
นางธนัยช์นก  เทพค าราม – วันเด็กในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายอ าเภอฝากมาให้มีกิจกรรมคัดแยกขยะ 
รองปลัด อบต.    และหลังจากกิจกรรมวันเด็กเสร็จแล้ว ให้เด็กเก็บขยะมาทิ้ง 
ที่ประชุม         - รับทราบ      
นางขวญัจิต  ปญัญา – กองการศึกษาฯ ขอแจ้งรายละเอียดก าหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒  
ผอ.กองการศกึษาฯ     ๐๘.๐๐ น. รับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และการแสดงบนเวที 
                            ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยนายอ าเภอสันติสุข 
                            ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมแสดงบนเวที จ านวน ๖ ชุด ตอบปัญหาชิงรางวัล  
                                          -ซุ้มกิจกรรม ส านักงานปลัด การปั้นดินน้ ามัน ต่อจิ๊กซอร์ 
                                          -ซุ้มกิจกรรม กองคลัง ระบายสีภาพ 
                                          -ซุ้มกิจกรรม กองช่าง เกมวงล้อดนตรี กรอกน้ าใส่ขวด 
                                          -ซุ้มกิจกรรม กองการศึกษาฯ หน้ากากแฟนซี 
                                          -ซุ้มกิจกรรม การส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
                                          -ซุ้มกิจกรรม นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
                                          -ซุ้มกิจกรรม ของหน่วยงานร้านค้าต่างๆ 
                            ๑๒.๐๐ น. - พิธีปิด 
                          - ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน กองการศึกษาฯ ขอน าเรียนเพียง 
                            เท่านี้ก่อนคะ 
ที่ประชุม            - รับทราบ     
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๔ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง     
ปลดั อบต.           ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
                   - ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนให้ตรงเวลา รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการ 
                                                                                                                    /ลาให้ลง... 



           -๔- 
                     ลาให้ลงกระดานด้วย 
                   - การเสนอแฟ้มงาน ส านักงานปลัด กองคลัง ให้ผ่านรองปลัด แล้วเสนอนายกได้เลย          
                     สว่นกองช่าง กองการศึกษาฯ ผ่านปลัด เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
                   - การรายงานเรื่องต่างๆ ให้ลงปฏิทินไว้ 
  การสร้างจิตส านึกก็พูดกันมาทุกครั้งขอให้ทุกท่านได้ตระหนักด้วยประกอบกับเราได้เข้าร่วม  
  โครงการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของทางป.ป.ช.ด้วย ก็จะต้องท าจริงๆ 
ที่ประชุม        - รับทราบ         
นายศรีทัย  ศิริมูล – ฝากการเดินแฟ้ม และเสนอ ให้เอาใจใส่ ตลอดถึงการลงกระดานการปฏิบัติงานด้วยว่า
นายก อบต.      ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่   
ที่ประชุม        - รับทราบ         
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๕ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ปลดั อบต.      – การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ให้ท าตามระเบียบฯ 
ที่ประชุม        - รับทราบ         
นายณฐัสทิธิ ์ วฒุิ – การปฏิบตัิราชการหากไม่ขออนุญาตจะประสบปัญหากระทบกับงานหัวหน้าส่วนต้อง    
นักทรัพยากรบุคคล บริหารจดัการว่าใครแทนใคร หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ลากับนายกหรือปลัด   
                   - ค าสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งต าแหน่งจพง.พัสดุ และนวก.จัดเก็บฯ  
                     โอนย้ายไปที่อ่ืนตั้งนานแล้ว ก็ยังไม่ปรับปรุงค าสั่ง ท าให้ไม่มีคนแทน 
                     - การเข้าร่วมงานรัฐพิธี บางคนไม่เข้าร่วม นายกจะต้องมีมาตรการลงโทษ และขอเสนอที่ 
                       ประชุมว่าให้น ามาพิจารณาความดีความชอบประจ าปีด้วย หรือจะแจ้งว่าจะเข้าร่วม      
                       ภาคเช้า – ภาคค่ า 
ที่ประชุม          - เห็นชอบให้แจ้งว่าจะเข้าร่วมภาคเช้า – ภาคค่ า 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวงั – งานรัฐพธิหีากไม่ติดภารกิจก็จะมาร่วมทุกคร้ัง 
ปลดั อบต. 
นายศรทียั  ศิรมิลู – งานรัฐพิธตี้องเข้าร่วมทุกคน 
นายก อบต. 
ทีป่ระชมุ        - รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวงั ๓.๖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปลดั อบต.     – ขอเชิญหัวหน้าส านักปลดัครับ 
น.ส.สขุใจ  จนัทมิา – ปปช.ได้สอบถามมาว่าได้ด าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างไรไปบ้างแล้ว ซึ่งหน.ส านกั
ปลดั   ส านักงานปลัดได้ท าประกาศนโยบายฯ และสง่ให้หน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ 
                    ประชาชนทราบ  เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ 
ทีป่ระชมุ       – รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวงั ๓.๗ การติดตามงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ 

ปลดั อบต.         - เชิญส านักงานปลัดก่อนครับ  
นายณฐัสทิธิ ์ วฒุ ิ– งานบุคคลได้ประกาศรับสมัครต าแหน่งผช.จพง.จัดเก็บฯ โดยได้ลงเวบ็ไซต์ อบต. และปิดนกั
ทรพัยากรบคุคล ไว้ทีบ่อร์ดประชาสัมพนัธ์ มีก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ –๓๑ ม.ค.๖๒ และจะส่ง 
                        หนังสือถึงหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการขอตัวข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการใน 
                        การคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบวนัที่ ๘ ก.พ.๖๒ สอบข้อเขียนวันที่ ๑๑-๑๒     
                        ก.พ.๖๒  
                                                                                                                /การรายงาน... 



-๕- 
                      - การรายงานการเข้ารับการอบรม บางท่านยังไม่ได้ ขอให้ส าเนาให้นักทรัพยากรบุคคลด้วย 
                      - ขอฝากเรื่องการลากะทันหันไม่แจ้ง และไปราชการไม่ขออนุญาต 
ที่ประชุม           - รับทราบ   
นายวชิญฐ์พงศ ์ ธนะนนัต์ – โครงการก่อสร้างกนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต้นผึ้ง จ านวน ๔ สาย 
นวก.พสัดุ            กองช่างได้ก าหนดค่าจ้างออกแบบรูปรายการและออกค าสั่งแล้ว  โครงการปรับเกรดถนน  
                        ม.๑-๘ ก็ได้ออกค าสั่งเช่นเดียวกัน 
                      - ระบบ e-GP พัสดุได้บันทึกลงระบบการเบิกจ่ายแล้ว 
                      - ฝากประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายต าแหน่งจพง.พัสดุด้วย หากนวก.พัสดุติดภารกิจ จะได้มี 
                        คนท างานแทน 
ที่ประชุม           - รับทราบ   
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๘ การรบัฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ในการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน   
ปลดั อบต.           ส่วนต าบล และพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการ 
น.ส.สขุใจ  จันทิมา – งานของส านักงานปลัดเรื่องการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นปัจจุบัน ดีขึ้นเยอะ 
หน.ส านักปลดั      – การใช้หอ้งน้ าที่ห้องประชุมสกปรกมาก จะต้องใส่กุญแจหรือไม่  
นางธนัยช์นก  เทพค าราม – การท าบันทึกข้อความ ได้อ้างระเบียบ เอกสารส าคัญต่างๆให้แนบไปด้วย        
รองปลัด อบต.      เนื่องจากได้รับค าแนะน าจากสตง. มาตรวจ        
ที่ประชุม           - รับทราบ                                                                                           
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง - วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
ปลดั อบต.             
ที่ประชุม            - รับทราบ 
นายศรีทยั  ศริิมลู - มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
นายก อบต. 
ที่ประชุม            - ไม่มี 
นายศรีทยั  ศริิมลู - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็น ขอปิดการประชุม 
นายก อบต. 
ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
                                                               ลงชื่อ   ขวัญตา อุปจักร์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                     (นางขวัญตา  อุปจักร์) 
                                                                       นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
                                                              ลงชื่อ    สุขใจ  จันทิมา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                    (นางสาวสุขใจ  จันทิมา) 
                                                                        หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
                                                              ลงชื่อ      ศรีทัย ศิริมูล      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                      (นายศรีทัย  ศิริมูล) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ 
 



 
 
 


